

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

กระบวนงาน/งาน/ โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) กรณีใบอนุญาต	การเสนอหรือการเรียกร้องผลประโยชน์ในการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ เพื่อทราบถึงวิธี ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)</li> <li>จัดทำเอกสารแนะนำขั้นตอนและหลักฐานประกอบการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) รวมถึงช่องทางการรับบริการผ่านระบบ BMA OSS ให้ประชาชนทราบ</li> <li>จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นการออกใบอนุญาตตามกฎหมายในพื้นที่เขตภาษีเจริญ</li> <li>ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำรายงานการตรวจสอบ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุม ชี้แจง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</li> <li>จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับขั้นตอนและหลักฐานประกอบการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) รวมถึงช่องทางการรับบริการผ่านระบบ BMA OSS</li> <li>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นการออกใบอนุญาตตามกฎหมายในพื้นที่เขตภาษีเจริญ เพื่อร่วมกันพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่</li> </ol>

กระบวนงาน/งาน/ โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
		สถานประกอบการ (รายใหม่) นำเรียน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ	

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567